

“กรมธนารักษ์” อนุรักษ์พระคลังมหาสมบัติองค์ใหญ่ ประดิษฐาน”วัดไตรมิตร” เปิดให้ประชาชนร่วมสักกา ระเสริมโชคการเงินรับตรุษจีนปี 57 นี้

กรมธนารักษ์เปิดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสักการะ “พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ” เทพผู้ปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินซึ่งจัดสร้างสมัยรัชการที่ 5 เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยอนุรักษ์องค์พระคลังฯจำลองขนาดความสูง 99 เซนติเมตร มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เสริมโชค ลาก ทางด้านการเงิน ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จีน พร้อมเปิดโอกาสเช่าบูชาเหรียญ และไปสการ์ตพระคลังเพชรยอดมงกุฏ ณ วัดไตรมิตรฯ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลดังกล่าว ทางกรมธนารักษ์จึงได้จัดสร้างห้องนิทรรศการพระคลังมหาสมบัติ พร้อมอนุรักษ์องค์พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติจำลององค์ใหญ่ ความสูง 99 เซนติเมตร ที่มีความสวยงามครบตามเอกลักษณ์พระคลังองค์จริงทุกประการ มาทำการประดิษฐานให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าสักการะบูชาเป็นวาระพิเศษ ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภทางด้านการเงินและทรัพย์สินเงินทอง โดยห้องนิทรรศการพระคลังฯจะอยู่บริเวณหน้าวิหารองค์พระทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

“ทั้งนี้องค์พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติถือเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเอกลักษณ์คล้ายคลึงพระสยามเทวาธิราช และมีความเชื่อว่าพระคลังในพระคลังมหาสมบัติคือเทพผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินการทอง หากใครได้สักการะบูชาจะทำให้สมหวังด้านทรัพย์สิน และโชคลาภต่างๆ โดยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังและไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะ ซึ่งในโอกาสพิเศษเทศกาลตรุษจีน 2557 ทางกรมธนารักษ์ได้อัญเชิญองค์จำลององค์ใหญ่ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรฯเป็นการเฉพาะในช่วงเทศกาลอันเป็นมงคลนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช ได้มีโอกาสเข้าสักการะบูชาเสริมโชคลาภเป็นวาระพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมธนารักษ์จะจัดให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนได้มีโอกาสได้เช่าบูชา”เหรียญพระคลังเพชรยอดมงกุฏ” ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ เหรียญทองคำขนาดสูง 30 มิลลิเมตร ราคา 55,000 บาท เหรียญเงินรมดำฟันทรายพิเศษขนาดสูง 30 มิลลิเมตร ราคา 2,500 บาท และ เหรียญทองแดงรมดำฟันทรายธรรมดาขนาดเดียว

กัน ราคา 200 บาท รวมทั้งโปสการ์ดอวยพรขนาดขนาดใหญ่ ด้านหน้าเป็นรูปพระคลังมหาสมบัติเต็มองค์ ส่วนด้านหลังเป็นรูปค้ายันต์เกราะเพชร ซึ่งเป็นคาถาพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่เชื่อกันมาแต่โบราณกาลว่าเป็นคาถาที่ช่วยปกป้องคุ้มกันภัยอันตรายแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง ซึ่งโปสการ์ดอวยพรทุกใบได้ผ่านพิธีเทวาภิเษกพร้อมการจัดสร้างพระคลังลอยองค์ เหริยฎที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ เหริยฎที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ และเหริยฎที่ระลึกพระคลังรุ่นพิเศษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยจำหน่ายในราคาแผ่นละ 200 บาท ซึ่งกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างขึ้นในวาระพิเศษเพื่อนำรายได้บำรุงและดูแลปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ในปัจจุบัน